

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุ๋ฮั่นเฟินหาคคน

เก่งมาร่วมงาน

ในวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟู้ตันไห่เน่จิงไปด้วยบรรดาบริษัทจากอุ๋ฮั่น เมืองตอนกลางของจีน โดยมีนักศึกษาที่สนใจจบเข้าศึกษาข้อมูลตำแหน่งงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุ๋ฮั่น และที่ฝั่งตรงข้ามป้ายสโลแกน “ความฝันผู้ประกอบการเป็นจริงแล้วที่อุ๋ฮั่น” ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงได้มาแบ่งปันความคิด คนรุ่นใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างแดนได้ตั้งคำถาม และเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาฯ ได้หยิบยื่นโอกาสทองให้กับบรรดาเยาวชนคนเก่ง

ที่นี่คือจุดแวะพักของแคมเปญใหญ่เมืองอุ๋ฮั่น ที่มีเป้าหมาย “สนับสนุนให้บัณฑิตหนึ่งล้านคนทำงานในอุ๋ฮั่น” โดยบริษัทรวมทั้งสิ้น 21 แห่งซึ่งมีตำแหน่งงานมากกว่า 800 อัตราอยู่ในระหว่างการสรรหาพนักงานใหม่จากฟู้ตัน ในวันเดียวกัน เว็รคสเตรชั่นสำหรับผู้มีความสามารถได้ถือกำเนิดขึ้นที่เซียงไห่เพื่อแนะนำผู้มีความสามารถทั่วโลกให้รู้จักเขตพัฒนาแห่งนี้ โดยมีเซียงไห่เป็น “ฐานสรรหาบุคลากร”

“เราต้องทำให้ดีที่สุดโดยใช้ความจริงใจและนโยบายที่เกื้อกูลมากที่สุด ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมและบริการที่ดีที่สุด เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลกให้เข้ามาตั้งรกรากและเริ่มต้นธุรกิจที่อุ๋ฮั่น” เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ กล่าว

คุณเว่ย เจียนซิน ผู้อำนวยการเว็รคสเตรชั่นแห่งนี้เปิดเผยว่า ฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพขั้นสูงในอุตสาหกรรมจะถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอัจฉริยะ การรักษาทางการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา อุตสาหกรรมเขตเมือง การเกษตรสมัยใหม่ การบูรณาการทหารและพลเรือน ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมที่มีความสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้คาดว่า ผู้มีความสามารถขั้นสูงจากจีนและต่างประเทศราว 10-20 คนจะได้รับบัตรบันทึกชื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลนี้ในปี 2561

รัฐบาลเมืองอุ๋ฮั่นได้ส่งเสริมแคมเปญอย่างจริงจัง และหล่อหลอมอุ๋ฮั่นให้เป็น “เมืองที่เป็นมิตรที่สุดสำหรับนักศึกษา”

เกา ซือผิง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้อมูลความสามารถในต่างประเทศ ในสังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งนครเซียงไห่เปิดเผยว่า เมืองต่าง ๆ ในประเทศจีนให้ความสนใจต่อโครงการเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก เขาเพิ่มเติมว่าอุ๋ฮั่นนั้นเป็นตั้งเมืองศูนย์กลางระดับชาติซึ่งได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้ง สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอันรื่นรมย์ มีจุดแข็งด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งยวด อีกทั้งการกระจายตัวทางอุตสาหกรรมก็เป็นไปอย่างมีหลักการ จึงมีศักยภาพในการดึงดูดบรรดานักศึกษาระดับหัวกะทิได้เป็นอย่างดี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุ๋ฮั่นเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองหลวงแห่งยานยนต์” ของจีน ทว่าได้พลิกบทบาท

มาสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งหุ่นยนต์ บ้านอัจฉริยะและการบินทั่วไป” รวมไปถึงยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ การนำทางและดาวเทียม อาหารและ เครื่องดื่ม ไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่

ปัจจุบัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฮั่นเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ดงฟง ออโต้โม บิล รวมถึงเป็นที่ทำงานของผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากรวิชาชีพอีกกว่า 40,000 ชีวิต

นอกจากนี้ ทางเขตพัฒนาฯ ยังได้จัดตั้งเวิร์คสเปซขึ้นในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และออสเตรเลียด้วย รวมถึง แนะนำนักวิชาการ 11 ราย และผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 20 ชีวิตในโครงการสรรหาบุคลากรระดับโลกของประเทศ ทั้งนี้ มีพนักงานต่างชาติกว่า 1,000 รายทำงานและอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฮั่นทั้งห้าฯว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฮั่นเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องการผู้ที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน ที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งสานฝัน ของพวกคุณให้เป็นจริง”

ที่มา: เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฮั่น